

**PHỤ LỤC 1**  
**Kiến nghị giải trình, thông tin lại cử tri**

STT	Nội dung kiến nghị	Nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân huyện
1	<p><b>Câu 1. Cử tri Đào Vinh Quan, thôn Hòa Bình, xã Sa Nghĩa kiến nghị:</b> Năm 1979, sau khi đưa dân kinh tế mới vào Sa Nghĩa, người dân thành lập ra một nhóm gọi là Tập đoàn sản xuất để đi khai hoang ruộng đất. Trong quá trình khai hoang không may bị mìn nổ chết 02 người, 01 người bị lũ cuốn trôi và một số người bị thương ảnh hưởng sức khỏe đến tận bây giờ. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cho biết các trường hợp nêu trên có được hưởng chính sách hỗ trợ nào không.</p>	<p>Qua rà soát, đối chiếu với các quy định pháp luật thì không có chính sách hỗ trợ nào đối với các trường hợp bị chết và bị thương trong quá trình khai hoang ruộng đất năm 1979 như cử tri phản ánh. Đối với các trường hợp bị thương ảnh hưởng đến sức khỏe, đề nghị cử tri liên hệ Ủy ban nhân dân xã Sa Nghĩa để được hướng dẫn, đánh giá mức độ khuyết tật để lập hồ sơ trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.</p>
2	<p><b>Câu 3. Cử tri Đỗ Thị Tuyết, thôn Nghĩa Dũng và cử tri Phan Lương, thôn Hòa Bình, xã Sa Nghĩa kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cho biết tiến độ thi công công trình kè suối Đăk Sia. Sau Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện, cử tri kiến nghị và được Ủy ban nhân dân huyện trả lời đã có chủ trương và đang tiến hành triển khai. Tuy nhiên cho đến nay công trình vẫn chưa triển khai, trong khi đó qua mấy trận mưa lớn dòng suối lại sạt lở thêm, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.</p>	<p>Dự án Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (giai đoạn 1) có quy mô đầu tư: Xây dựng tuyến kè với chiều dài khoảng 4.900m (chiều dài tuyến kè bờ trái khoảng 2.450m và bờ phải khoảng 2.450m), với các hạng mục chính: Chân kè, thân kè, đỉnh kè; kết cấu chính: Bê tông các loại, đá hộc, đá dăm, cấp phối thiên nhiên. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 77.000 triệu đồng; nguồn vốn thực hiện dự án: Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tính quản lý giai đoạn 2021 - 2025 (khoảng 70.000 triệu đồng) và ngân sách huyện. Dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên, đến ngày 28 tháng 12 năm 2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 5531/TB-VP, qua đó đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo các chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao thực hiện chủ trương đầu tư tạm dừng triển khai; chỉ được lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án khi cân đối, bố trí được vốn cho dự án để hoàn thành theo đúng tiến độ được phê duyệt. Như vậy, dự án đến nay tạm dừng triển khai theo Văn bản của cấp thẩm quyền do chưa cân đối được nguồn vốn.</p>
3	<p><b>Câu 4. Cử tri Đỗ Thị Tuyết, thôn Nghĩa Dũng và cử tri Phan Lương, thôn Hòa Bình, xã Sa Nghĩa kiến nghị:</b> Tại cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện, cử tri Đặng Thanh Tuấn, thôn Hòa Bình có ý kiến di dời trụ điện ra khỏi đất thổ cư của người dân thôn Hòa Bình. Điện lực huyện có đi kiểm tra nhưng cho đến nay vẫn chưa di dời.</p>	<p>Theo báo cáo của Điện lực huyện, đường dây trung - hạ thế và trạm biến áp thôn Hòa Bình, xã Sa Nghĩa được xây dựng năm 2000 từ nguồn vốn của địa phương và bàn giao cho ngành điện quản lý vận hành. Trước đây, khi xây dựng, chính quyền địa phương đã làm việc với cử tri có đường điện đi qua và đã thống nhất cho chôn các vị trí trụ điện để cấp điện cho Nhân dân trong thôn. Qua thời gian vận hành, lưới điện đã xuống cấp, Điện lực đã sửa chữa, thay dây dẫn bọc để đảm bảo an toàn cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân. Hiện nay, Điện lực huyện đang thực hiện khảo sát, tổng hợp và</p>

	<p>Đề nghị Điện lực huyện sớm triển khai để người làm nhà trên diện tích đất của mình.</p>	<p>báo cáo Công ty Điện lực Kon Tum xem xét và có ý kiến chỉ đạo đối với nội dung cử tri kiến nghị. Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên, cử tri có nhu cầu di chuyển trụ điện để xây dựng nhà thì liên hệ với Điện lực để được hướng dẫn các thủ tục thực hiện và tự bỏ chi phí cho việc di dời trụ điện, Điện lực sẽ hỗ trợ nhân công đầu nối.</p>
4	<p><b>Câu 10. Cử tri A Klon, thôn Bình Loong, xã Sa Bình kiến nghị:</b> Vào năm 2013, Ủy ban nhân dân huyện thuê đơn vị đo đạc tập trung để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình của thôn Bình Loong nói riêng, xã Sa Bình nói chung nhưng đến nay mới chỉ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ruộng cho các hộ dân. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân mà đơn vị đã đo.</p>	<p>Năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường (<i>Đơn vị Chủ đầu tư</i>) đã thực hiện thuê đơn vị tư vấn đo đạc tập trung tại xã Sa Bình để thành lập bản đồ địa chính chính quy trên địa bàn xã; đồng thời, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã nếu đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật. Vì vậy, đối với các hộ gia đình, cá nhân mà hồ sơ chưa đảm bảo thì chưa được xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.</p> <p>Hiện nay thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; phê duyệt mới, sửa đổi, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum; vì vậy, đề nghị hộ gia đình liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Sa Bình để được hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện sẽ xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình nếu hồ sơ của hộ gia đình đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.</p>
5	<p><b>Câu 11. Cử tri A Klon, thôn Bình Loong, xã Sa Bình kiến nghị:</b> Các hộ dân canh tác trên đoạn đường từ thôn Bình Loong, xã Sa Bình đến làng Tum, xã Ya Ly đã trồng cây cà phê và trong thời gian đến các hộ dân có nhu cầu trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, tuy nhiên chưa có đường điện để phục vụ việc tưới tiêu cho cây trồng. Đề nghị Điện lực huyện kéo điện qua đoạn đường này để phục vụ cho các hộ dân canh tác.</p>	<p>Việc cấp điện cho các khu vực sản xuất nông nghiệp tập trung, Sở Công thương tỉnh đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân huyện rà soát danh mục đầu tư lưới điện cấp điện cho sản xuất nông nghiệp ngoài khu vực dân cư trên địa bàn, đáp ứng các tiêu chí sau: (1). Vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ngoài khu dân cư nếu được quy hoạch theo mô hình cánh đồng mẫu lớn... có diện tích từ 75 ha trở lên; (2). Khu sản xuất nông nghiệp tập trung, các vùng chuyên canh cà phê, cây ăn quả trên địa bàn đã được địa phương quy hoạch; các khu sản xuất nông nghiệp tập trung được phê duyệt quy hoạch là những nơi sản xuất lâu dài, ổn định có đường giao thông nội bộ cho xe cơ giới có thể đi vào được ở trong các khu sản xuất nông nghiệp tập trung; (3). Có quy hoạch đường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, không nằm trong vùng quy hoạch của ba loại đất rừng; (4). Có quyết định của địa phương quy hoạch khu giãn dân, tách hộ lập vườn. Qua rà soát báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Sa Bình, khu vực cử tri kiến nghị không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nêu trên.</p>

6	<p><b>Câu 15. Cử tri Đỗ Hiền Lương, thôn 2 thị trấn Sa Thầy kiến nghị:</b> Tại cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 (tháng 11 năm 2022), gia đình ông có kiến nghị Điện lực huyện Sa Thầy thực hiện di dời trụ điện trong vườn đất nhà ông tại số nhà 189 Trần Hưng Đạo để gia đình ông xây dựng nhà ở. Tháng 02 năm 2022, Điện lực huyện có văn bản gửi cho gia đình ông với nội dung Điện lực tiếp thu ý kiến và sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện di dời trong quý I năm 2023, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị Điện lực huyện sớm di dời để gia đình ông xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống.</p>	<p>Theo báo cáo của Điện lực huyện, Điện lực đã triển khai lập phương án trình Công ty Điện lực Kon Tum phê duyệt, tuy nhiên việc thực hiện sẽ ảnh hưởng mất điện diện rộng do tuyến đường dây này là trục chính cấp điện cho toàn bộ huyện Sa Thầy, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân. Mặc khác, đường dây này thuộc dự án Cải tạo nâng cấp đề đầu nối vào trạm biến áp 110kV Sa Thầy (giai đoạn 2024 - 2026) nên để tránh lãng phí và mất điện nhiều lần khu vực thị trấn Sa Thầy, Điện lực Sa Thầy báo cáo cử tri tạm thời chưa thực hiện việc xử lý di dời các vị trí này, việc di dời sẽ được thực hiện đồng bộ với dự án nêu trên. Trong thời gian chờ dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cử tri không được tự ý xây dựng nhà cửa dưới hành lang lưới điện trung áp, gây mất an toàn, ảnh hưởng đến việc cấp điện cho huyện Sa Thầy.</p>
7	<p><b>Câu 20. Cử tri Võ Thị Thanh, thôn 1, xã Sa Sơn kiến nghị:</b> Đoạn đường qua đồi 600 được Tòa án nhân dân huyện ra bản án nhưng hộ ông Lê Thành Chuông vẫn không chấp hành, còn gây khó khăn cho người dân; một số cây cao su chưa được xử lý nên không thể làm đường đi khu sản xuất. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chức năng sớm thi hành quyết định của Tòa án.</p>	<p>Theo Báo cáo của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện, căn cứ Đơn yêu cầu thi hành án ngày 15/8/2022 của ông Nguyễn Văn Chuân (người được thi hành án), ngày 23/8/2022, Chi cục đã ra Quyết định thi hành án số 337/QĐ-CCTHADS về việc buộc ông Lê Thành Chuông (địa chỉ: Thôn 1, xã Sa Sơn) phải trả lại lối đi có diện tích 397,7m<sup>2</sup> (chiều dài 114m, chiều rộng 3,5) tại thôn 1, xã Sa Sơn; buộc ông Chuông tháo dỡ hàng rào hai đầu của lối đi (gồm phía Nam và phía Bắc) và tài sản cây trồng trên lối đi. Qua kiểm tra hồ sơ thi hành án và kiểm tra thực tế tại lối đi qua đồi 600 thì ông Chuông tự nguyện trả lại lối đi có diện tích 397,7m<sup>2</sup> và tháo dỡ hàng rào hai đầu lối đi. Hiện nay, các hộ dân đã đi lại bình thường trên lối đi này để đi vào khu sản xuất và không bị Chuông cản trở. Tuy nhiên, đối với số cây trồng trên diện tích đất trên gồm 34 cây cao su trồng năm thứ 2 và 01 cây cao su trồng năm thứ 3 thì ông Chuông chưa đồng ý tháo dỡ; đồng thời ông cung cấp cho Chi cục Thi hành án Dân sự huyện các văn bản xác nhận của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng, Viện kiểm sát cấp cao tại Đà Nẵng về việc đã nhận đơn yêu cầu xem xét lại bản án đã có hiệu lực theo thủ tục Giám đốc thẩm của ông Chuông. Chi cục đã nhiều lần vận động, yêu cầu nhưng ông Chuông vẫn không đồng ý tháo dỡ và có ý kiến chờ kết quả xem xét theo trình tự Giám đốc thẩm của cấp có thẩm quyền. Chi cục sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Sa Sơn, các ngành chức năng vận động, yêu cầu ông Chuông tháo dỡ cây cao su để thi hành xong bản án có hiệu lực thi hành. Trường hợp ông Chuông không tự nguyện thi hành, Chi cục sẽ xây dựng kế hoạch tiến hành cưỡng chế theo quy định.</p>

8	<p><b>Câu 21. Cử tri xã Ya Xiêr kiến nghị:</b> Hệ thống kênh mương dẫn nước đập thủy lợi Ya Bai tưới tiêu phục vụ các diện tích lúa 2 vụ (<i>vụ Đông xuân và vụ Mùa</i>). Đề nghị ngành chức năng nạo vét sớm để đảm bảo nước phục vụ sản xuất theo đúng thời vụ.</p>	<p>Theo báo cáo của Trạm quản lý thủy nông huyện, hằng năm, sau khi kết thúc tưới tiêu vụ mùa và vụ Đông Xuân, Trạm sẽ thực hiện kế hoạch nạo vét, phát dọn. Đối với địa bàn xã Ya Xiêr, đặc biệt là công trình Ya Bai, hằng năm 02 vụ, khối lượng nạo vét rất ít, lượng nước vẫn về đến cuối kênh, bảo đảm phục vụ sản xuất. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Ya Xiêr chỉ đạo bà con nông dân chủ động gieo sạ đúng như lịch thời vụ của Ủy ban nhân dân huyện. Nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Ya Xiêr phối hợp với Trạm quản lý thủy nông giải quyết, nạo vét và phát dọn kịp thời để phục vụ bà con.</p>
9	<p><b>Câu 23. Cử tri Dương Đình Sơn, thôn Tân Sang, xã Hơ Moong kiến nghị:</b> Các hộ dân thôn Tân Sang thuộc diện di ven từ lòng hồ thủy điện Plei Krông lên để thành lập thôn Tân Sang đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều hộ dân đã liên hệ cấp có thẩm quyền nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, làm rõ và tạo điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.</p>	<p>Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với địa phương tổ chức làm việc với các hộ dân thôn Tân Sang để nắm bắt cụ thể nguyện vọng của cử tri; qua buổi làm việc, đa số các hộ dân đều xác nhận việc đã sống ổn định, không tranh chấp từ lâu. Hiện nay thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; phê duyệt mới, sửa đổi, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum. Vì vậy, đề nghị các hộ dân liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Hơ Moong để được hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Trên cơ sở, kết quả xác minh về nguồn gốc sử dụng đất của Ủy ban nhân dân xã Hơ Moong và kết quả thẩm định hồ sơ của cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân huyện sẽ xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình theo đúng quy định của pháp luật.</p>

**PHỤ LỤC 2**  
**Kiến nghị đã giải quyết xong**

STT	Nội dung kiến nghị	Nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân huyện
1	<p><b>Câu 2. Cử tri Đỗ Văn Duyệt, thôn Nghĩa Dũng kiến nghị:</b> Đề nghị Điện lực huyện kiểm tra lại toàn bộ công tơ điện của các hộ dân thôn Nghĩa Dũng (<i>xóm thôn Anh Dũng cũ</i>) trong 3 tháng vừa qua tiền điện tăng cao hơn bình thường. Cụ thể hộ ông Đỗ Văn Duyệt bình quân hàng tháng đóng khoảng 400.000 - 450.000 đồng/tháng, nhưng trong 3 tháng vừa qua tiền điện sử dụng tăng lên đến khoảng 800.000 đồng/tháng.</p>	<p>Điện lực Sa Thầy đã kiểm tra thực tế tại nhà khách hàng. Hiện tại, khách hàng đang bán quán ăn sáng. Tiền điện tháng cao nhất là tháng 5/2023 với sản lượng 295 kW và tổng tiền là 677.569 đồng. Khách hàng sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn, sử dụng thường xuyên, đặc biệt có 01 tủ đông trữ thức ăn công suất 0.5kW sử dụng 24/24. Sản lượng trên 200 kWh đã tính qua mức bậc thang số 4 cộng thêm việc tăng giá điện từ tháng 5 năm 2023 nên tiền điện các tháng tăng lên. Đơn vị đã kiểm tra các thiết bị điện sử dụng tại nhà khách hàng, giải thích và hướng dẫn khách hàng sử dụng điện hợp lý và khách hàng không có ý kiến gì thêm.</p>
2	<p><b>Câu 8. Cử tri A Siu Hùi, làng Tum, xã Ya Ly kiến nghị:</b> Ngày 24/7/2022, ông A Siu Hùi có làm hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông đã hoàn thành quy trình tại cấp xã và đến hộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vì sao không giải quyết hồ sơ cho ông.</p>	<p>Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, ngày 04 tháng 6 năm 2022, ông Siu Hùi nộp hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện. Qua kiểm tra hồ sơ và thực địa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện nhận thấy trên thửa đất ông Siu Hùi đang sử dụng có đường giao thông đi khu sản xuất do Nhà nước đầu tư, vì vậy, để có cơ sở thực hiện việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải thực hiện thủ tục biến động giảm diện tích trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đã hướng dẫn ông Siu Hùi làm Đơn tự nguyện trả lại đất gửi Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra hiện trạng và căn cứ các quy định pháp để biến động giảm diện tích do làm đường bê tông. Qua đó, ngày 19 tháng 7 năm 2022, các phòng chuyên môn của huyện đã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Ủy ban nhân dân xã Ya Ly cùng hộ gia đình ông Siu Hùi kiểm tra thực địa, kết quả xác nhận trên thửa đất của ông Siu Hùi (<i>thửa đất số 23, tờ bản đồ số 17</i>) có đường bê tông đi qua. Trên cơ sở kết quả kiểm tra nêu trên, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đã hướng dẫn ông Siu Hùi đến Ủy ban nhân dân xã Ya Ly hoàn tất hồ sơ biến động giảm diện tích đất và hồ sơ cập nhật bản đồ địa chính mới xã Ya Ly. Sau khi hoàn thành các thủ tục biến động giảm diện tích, đến</p>

		<p>ngày 05 tháng 6 năm 2023 ông Siu Hui tiếp tục nộp hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã mời các phòng chuyên môn của huyện, Ủy ban nhân dân xã Ya Ly cùng hộ gia đình ông Siu Hui đi kiểm tra thực địa thửa đất đề nghị cấp đổi; sau khi hoàn thành việc trích lục đo đạc, lập biên bản thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện đã liên hệ với ông Siu Hui để thống nhất, tuy nhiên, chưa liên hệ được với hộ gia đình (<i>do hộ gia đình đi làm xa</i>). Đến nay, ông Siu Hui đã có mặt tại địa phương để làm việc với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện và đã hoàn tất hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận.</p>
3	<p><b>Câu 12. Cử tri Y Buom, thôn Lung Leng, xã Sa Bình kiến nghị:</b> Đơn vị thi công đường từ xã Sa Bình đến xã Ya Ly xây dựng cầu qua đập tràn giữa thôn Bình Loong và thôn Lung Leng đã ngăn dòng nước để xây cầu. Từ đầu tháng 7 đến nay, mưa lớn nên nước không chảy theo dòng cũ mà đã ngập phần trên và tạo thành dòng chảy mới và chảy qua rẫy mì của các hộ dân làm thiệt hại hơn 2a mì. Người dân gặp đơn vị thi công đề nghị bồi thường nhưng đơn vị này trả lời là không hỗ trợ. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện làm việc với đơn vị thi công và có phương án hỗ trợ thiệt của người dân do công trình này gây ra.</p>	<p>Ban Quản lý đầu tư xây dựng đã phối hợp với đơn vị thi công thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với tài sản bị thiệt hại của người dân.</p>

**PHỤ LỤC 3**  
**Kiến nghị đang giải quyết**

STT	Nội dung kiến nghị	Nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân huyện
1	<p><b>Câu 5. Cử tri Đỗ Thị Tuyết, thôn Nghĩa Dũng và cử tri Phan Lương, thôn Hòa Bình, xã Sa Nghĩa kiến nghị:</b> Tại cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện, cử tri Nguyễn Thanh Long có ý kiến đề nghị làm rãnh thoát nước tuyến đường bê tông từ Ủy ban nhân dân xã Sa Nghĩa đi xã Hơ Moong. Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu nhưng đến nay vẫn chưa triển khai, hiện rãnh thoát nước của tuyến đường này bị sồi rất sâu, nếu không kịp thời xử lý thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng người tham gia giao thông.</p>	<p>Do ảnh hưởng của cơn bão số 01 và mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Sa Nghĩa lượng nước mưa lớn làm sạt lở mái taluy, lề đường và rãnh thoát nước dọc, chiều dài sạt lở khoảng 40m, chiều sâu khoảng 4m, chiều rộng 2m ăn sâu ra hai bên tạo hầm ếch đường từ xã Sa Nghĩa đi xã Hơ Moong (đoạn từ đất nhà ông Phạm Viết Trí đến đất rẫy ông Sáu Chung). Ủy ban nhân dân huyện đã xuất dự phòng 120 triệu đồng để khắc phục; đồng thời, để sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước dọc và mặt đường bị hư hỏng đảm bảo tính ổn định công trình: Đường từ xã Sa Nghĩa đi xã Hơ Moong, Ủy ban nhân dân huyện đã trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, Kỳ họp chuyên đề tháng 10 năm 2023 phân bổ 1.494 triệu đồng để duy tu, sửa chữa trong năm 2023.</p>
2	<p><b>Câu 6. Cử tri Nguyễn Thành Huân, thôn Nghĩa Dũng, xã Sa Nghĩa kiến nghị:</b> Đề nghị cấp thẩm quyền thu hồi lại diện tích đất rừng 327 đã cấp cho ông Đỗ Văn Tới để giao lại cho tập thể hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng vì hộ ông Đỗ Văn Tới không sử dụng đất đúng như mục đích ban đầu.</p>	<p>Năm 2005, thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng cho hộ gia đình để quản lý bảo vệ theo Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng chính phủ; theo đó, trên địa bàn xã Sa Nghĩa có 08 hộ được giao 142 ha rừng và đất lâm nghiệp để quản lý, bảo vệ, trong đó hộ ông Đỗ Văn Tới được giao 19,0 ha tại lô 7, khoảnh II tiểu khu 615. Nội dung cử tri phản ánh, Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, Ủy ban nhân dân xã Sa Nghĩa tổ chức kiểm tra, xác minh làm rõ và sẽ thông tin kết quả giải quyết để cử tri biết (chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2023).</p>
3	<p><b>Câu 14. Cử tri thôn 1, thôn 2, thôn 3 thị trấn Sa Thầy kiến nghị:</b> Thực hiện Công văn số 791/UBND huyện ngày 16/5/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai nghĩa địa thị trấn Sa Thầy, trong đó Ủy ban nhân dân huyện có giao kinh phí cho Ủy ban nhân dân thị trấn để di dời nghĩa địa cũ tại thôn 1, thôn 2 và thôn 3 về nghĩa địa thị trấn tổng kinh phí là 500.000.000 đồng. Tuy nhiên sau khi Ủy ban nhân dân thị trấn xây dựng phương án và thống kê số mộ</p>	<p>Nội dung này Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, tham mưu phương án giải quyết. Ủy ban nhân dân huyện sẽ thông tin đến cử tri chậm nhất ngày 30 tháng 11 năm 2023.</p>

	<p>cụ thể phải di dời là 374 mộ và một số mộ không có người thân là khoảng 20 mộ, vượt số kinh phí được giao nên không thực hiện chi trả hỗ trợ. Hiện tại, các hộ dân đã thực hiện xong việc di dời mồ mả, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét hỗ trợ kinh phí di dời cho hộ dân.</p>	
4	<p><b>Câu 16. Cử tri thôn 2, thị trấn Sa Thầy kiến nghị:</b> Hiện nay trên tuyến đường Hàm Nghi đoạn nhà bà Trương Thị Thành phía bờ taluy âm giáp với lòng suối từ đập thủy lợi Đăk Rơ Ngao 1 đổ về gây xói lở, dễ dẫn đến tình trạng sập nhà của các hộ dân. Nội dung này đã được cử tri ý kiến nhiều lần tại các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng chưa được giải quyết, vậy đề đảm bảo cuộc sống cho người dân, cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân huyện sớm quan tâm giải quyết.</p>	<p>Do ảnh hưởng của mưa bão, nước lớn từ thượng lưu đổ về gây sạt lở hai bên bờ suối Đăk Rơ Ngao II và sạt lở, trôi đất sản xuất nông nghiệp của người dân, dẫn đến dòng suối Đăk Rơ Ngao II chuyển đổi dòng chảy liên tục. Mặt khác, tại vị trí tuyến đường Hàm Nghi sát suối Đăk Rơ Ngao II (<i>đoạn qua thị trấn Sa Thầy chưa có công trình kè chắn bảo vệ</i>) do ảnh hưởng của cơn bão số 4 đã bị khoét sâu vào sát nền đường. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Sa Thầy kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại. Qua kiểm tra, các cơ chuyên môn đã đề xuất Ủy ban nhân dân huyện biện pháp khắc phục: Gia cố bảo vệ bằng kè chắn chống sạt lở đường Hàm Nghi, chống sạt lở chuyển dòng của bờ suối Đăk Rơ Ngao bằng bê tông tường trọng lực: Chiều dài khoảng L=80m, chiều cao kè trung bình 2,5m - 3,5m; tận dụng đất đào chỉnh dòng để đắp đất cho thân kè phía trong thân kè chắn với kinh phí (<i>khai toán sơ bộ</i>) dự kiến khoảng 900 triệu đồng. Tuy nhiên, sau nhiều đợt mưa lớn vừa qua, nước đổ về qua khu vực cầu bê tông đường Phan Bội Châu, thị trấn Sa Thầy quá lớn gây sạt lở nghiêm trọng mố cầu hai bên taluy âm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của cầu, nguy cơ cao gây sạt lở nền đường hai đầu cầu, gây mất an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông, ảnh hưởng đến vận chuyển, lưu thông hàng hóa và đời sống người dân trong khu vực. Do đó, Ủy ban nhân dân huyện ưu tiên bố trí nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2023 khoảng 350 triệu đồng để khắc phục trước; về kinh phí gia cố bảo vệ bằng kè chắn chống sạt lở đường Hàm Nghi, chống sạt lở chuyển dòng của bờ suối Đăk Rơ Ngao bằng bê tông tường trọng lực đất đào chỉnh dòng để đắp đất cho thân kè phía trong thân kè chắn với kinh phí <i>khái toán</i> 900 triệu đồng, trong thời gian tới, sau khi cân đối được nguồn kinh phí Ủy ban nhân dân huyện sẽ bố trí kinh phí để khắc phục công trình trên.</p>



5	<p><b>Câu 17. Cử tri Lê Văn Giang, thôn 3 kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra, sớm khắc phục mố cầu 7 thuộc tỉnh lộ 675 đoạn qua thôn 3, thị trấn Sa Thầy, vì vừa qua do ảnh hưởng của các cơn bão gây ra mưa lớn, lượng nước thượng nguồn đổ về nhiều gây xói lở vào mố chân cầu, nếu không khắc phục sớm dễ gây sạt lở, sụp cầu, ảnh hưởng giao thông đi lại trên tuyến.</p>	<p>Cầu số 7 tại Km 24+742 thuộc tỉnh lộ 675 đoạn qua thôn 3, thị trấn Sa Thầy do Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum quản lý. Sau khi mố cầu số 7 bị sạt lở do mưa lũ, Sở Giao thông vận tải tỉnh đã có Văn bản giao Công ty Cổ phần xây dựng và Quản lý công trình thuộc Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án khắc phục. Hiện đơn vị đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum bố trí kinh phí để khắc phục, sửa chữa.</p>
6	<p><b>Câu 19. Cử tri Phạm Văn Long, thôn Sơn An, xã Sa Sơn kiến nghị:</b> Sau cơn bão số 1, đường đi khu sản xuất dốc ông Tó bị hư hỏng hoàn toàn, người dân đi lại hết sức khó khăn. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện sớm khắc phục.</p>	<p>Sau cơn bão số 1, đường đi khu sản xuất dốc ông Tó bị hư hỏng nặng (<i>Sạt lở hoàn toàn nền đường và mặt đường bê tông với chiều dài khoảng 60m gây đứt gãy giao thông vào khu sản xuất</i>). Ủy ban nhân dân huyện đã báo cáo<sup>(1)</sup> tình hình thiệt hại do thiên tai mưa bão gây ra trên địa bàn huyện về tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức đánh hiện trạng thiệt hại, khái toán, đề xuất phương án khắc phục. Do mức độ thiệt hại quá lớn, dự kiến kinh phí khắc phục khoảng 3 tỷ đồng, trong khi nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2023 có hạn nên Ủy ban nhân dân đã đề nghị<sup>(2)</sup> Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí khắc phục. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có văn bản<sup>(3)</sup> đề xuất Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai hỗ trợ kinh phí để khắc phục công trình nêu trên. Sau khi được cấp thẩm quyền hỗ trợ kinh phí, Ủy ban nhân dân huyện sẽ kịp thời khắc phục, sửa chữa.</p>
7	<p><b>Câu 22. Cử tri A Gai - thôn Kơ Tu, xã Hơ Moong kiến nghị:</b> Năm 2012 - 2014, 56 hộ dân thôn Kơ Tu thực hiện tái định cư lần thứ hai chuyển về thôn Đăk Tăng (<i>nay là thôn Đăk Tân, xã Sa Nghĩa</i>). Sau khi đi tái định cư tại thôn Đăk Tăng, 56 hộ này đã để lại nhà ở và đất vườn cho các hộ phát sinh (<i>gồm con, cháu, anh, em ruột</i>). Tuy nhiên, các hộ phát sinh đã nhận nhà gần 10 năm nay nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hộ dân đã liên</p>	<p>Theo báo cáo Ủy ban nhân dân xã Hơ Moong, trước khi giao nhà và đất cho các hộ dân thì địa phương có tổ chức họp và xin ý kiến của Ban Quản lý Dự án thủy điện IV và được Ban Quản lý Dự án thủy điện IV thống nhất bằng văn bản về việc nhà và đất của các hộ dân đi tái định cư lần thứ hai để lại cho Ủy ban nhân dân xã để giao cho các hộ dân phát sinh chưa có đất và nhà ở sử dụng; qua đó, Ủy ban nhân dân xã Hơ Moong đã tổ chức cho các hộ dân bốc thăm để chọn vị trí đất và nhà ở. Việc giao nhà và đất được lập danh sách cho các hộ ký nhận; hiện nay, toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc giao nhà và đất được lưu trữ tại kho của Ủy ban nhân dân xã Hơ Moong. Tuy nhiên, do đã qua thời gian dài và số hộ dân tái định cư lần 2 từ thôn Kơ Tu về thôn Đăk Tăng đông (<i>khoảng 56 hộ</i>)</p>

<sup>(1)</sup> Báo cáo số 509/BC-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2023.

<sup>(2)</sup> Tờ trình số 257/TTr-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2023.

<sup>(3)</sup> Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2023.

<p>hệ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và được trả lời là chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.</p>	<p>nên việc thu thập hồ sơ, thu thập thông tin về các hộ dân rất khó khăn. Hiện nay, Ủy ban nhân dân xã đang phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện để tổng hợp hồ sơ làm cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri.</p>
--	--

**PHỤ LỤC 4**  
**Kiến nghị sẽ giải quyết**

STT	Nội dung kiến nghị	Nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân huyện
1	<b>Câu 7. Cử tri Nguyễn Rân và cử tri Võ Văn Vũ, thôn Hòa Bình, xã Sa Nghĩa kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tu sửa và làm rãnh thoát nước tuyến đường liên xã từ thôn Nghĩa Dũng lên thôn Hòa Bình sang thị trấn Sa Thầy, vì tuyến đường này đầu tư đã lâu, hiện đã xuống cấp, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của Nhân dân. Đồng thời, mở rộng đoạn đường cạnh nhà bà Đỗ Thị Hải Lý (thôn 2, thị trấn Sa Thầy) vì đoạn đường này quanh co, che khuất tầm nhìn nên thường xuyên xảy ra tai nạn.	Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với các đơn vị Ủy ban nhân dân xã Sa Nghĩa, Ủy ban nhân dân thị trấn kiểm tra, đánh giá hiện trạng đề xuất phương án sửa chữa. Theo đó, Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã có báo cáo đề xuất phương án sửa chữa ( <i>Bố trí cống và rãnh hình thang chiều dài khoảng 310m; Làm lại mặt đường chiều dài khoảng 1.200m; tại vị trí nút giao với đường Trần Hưng Đạo: Mở rộng về phía bưng đường cong với về rộng khoảng 1,5m; Đoạn nhà Ông Dương Ngọc Phương đến cầu bê tông: Bố trí cống qua đường và rãnh thoát nước dọc hình chữ nhật chiều dài khoảng 55m</i> ). Khi cân đối được nguồn, Ủy ban nhân dân huyện sẽ trình Hội đồng nhân dân huyện phân bổ để sửa chữa ( <i>dự kiến trong năm 2024</i> ).
2	<b>Câu 9. Cử tri A Thủy, làng Tráp, xã Ya Tăng kiến nghị:</b> Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra lại cầu treo làng Tráp để nâng cấp, sửa chữa vì dây cáp đã rỉ sét và lỏng hai đầu cầu.	Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng <sup>(4)</sup> chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất phương án khắc phục. Qua kiểm tra, Phòng đề xuất Ủy ban nhân dân huyện bố trí khoảng 300 triệu đồng để sửa chữa các hạng mục gồm: Sơn lại toàn bộ cầu, vô mỡ cáp chủ, bổ sung 2 dây chống lật hệ mặt cầu, thay thế lại dây chống lắc dọc, bổ sung 2 thanh V hàn dọc mặt cầu để bảo vệ hệ mặt cầu; hàn lại một số mối hàn lan can cầu bị bung ra; bổ sung tăng đơ vào hệ dây treo cầu để cân chỉnh hệ mặt cầu. Ghi nhận ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân huyện dự kiến sẽ trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XI, Kỳ họp thứ 7 ( <i>cuối năm 2023</i> ) bố trí khoảng 300 triệu từ nguồn sự nghiệp giao thông nông thôn, thủy lợi năm 2024 để sửa chữa, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong vùng.
3	<b>Câu 13. Cử tri thôn 3, thị trấn Sa Thầy kiến nghị:</b> Hiện nay tuyến đường Điện Biên Phủ đoạn từ nhà bà Trương Thị Diệu đến nhà ông Trương Văn Phụng đã xuống cấp nghiêm trọng, người dân đi lại sản xuất và sinh hoạt thường ngày hết sức khó khăn. Trong thời gian chờ vốn để thực hiện đầu tư xây dựng theo dự	Tuyến đường Điện Biên Phủ nằm trong dự án Đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến Nhà máy thủy điện IaLy, cơ cấu nguồn vốn từ nguồn vốn hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ngân sách huyện ( <i>chủ yếu để thực hiện phí bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án</i> ). Tiến độ thi công từ ngày 16/12/2021 đến ngày 14/3/2024. Hiện nay, dự án đang triển khai đoạn từ Km22+400 - Km32+482,27 thuộc địa phận xã Ya Tăng và khoảng 1,2 km thuộc địa phận thị trấn Sa Thầy. Tổng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự

<sup>(4)</sup> Tại Công văn số 1911/UBND-TH, ngày 01/8/2023 của UBND huyện về việc kiểm tra, đề xuất khắc phục thiệt hại về công trình giao thông do mưa bão gây ra.

<p>án được phê duyệt, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tổ chức khắc phục, sửa chữa tạm thời để người dân đi lại đảm bảo an toàn.</p>	<p>án dự kiến khoảng 33.366 triệu đồng (<i>từ nguồn đối ứng ngân sách huyện</i>). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (<i>đoạn thôn 3, thị trấn Sa Thầy</i>) phát sinh khó khăn, vướng mắc: Một số trường hợp xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì được hỗ trợ bằng 80% giá trị đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại thời điểm thu hồi đất. Bên cạnh đó, trường hợp xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc (<i>thời điểm trước ngày 01 tháng 7 năm 2014</i>) trên đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không được bồi thường và hiện nay tỉnh chưa có quy định về hỗ trợ đối với những trường hợp này. Hiện nay, trong quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án, có một số hộ gia đình thuộc vào trường hợp xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; do vướng mắc các quy định nêu trên, dẫn đến sự so sánh, không đồng thuận của người dân và gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Dự án. Ủy ban nhân dân huyện đã có Văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Tài nguyên và Môi trường xem xét bổ sung quy định cụ thể mức hỗ trợ đối với trường hợp xây dựng nhà, công trình, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp mà đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 Luật đất đai (<i>thời điểm xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014</i>). Sau khi được cấp thẩm quyền quy định mức cụ thể, Ủy ban nhân dân huyện sẽ phê duyệt Phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thực hiện Dự án đảm bảo theo tiến độ.</p>
<p>4</p> <p><b>Câu 18. Cử tri thôn 2 và thôn 3 kiến nghị:</b> Trong những năm qua do ảnh hưởng của những trận mưa lớn dẫn đến nước từ đầu nguồn đổ về dòng suối Đăk Xiêr gây xói lở ăn sâu vào cánh đồng ruộng thuộc các thôn các thôn 1, 2, 3 và diện tích đất này mất dần qua các năm. Để giữ vững diện đất trên và chống xói lở ăn sâu, trong thời gian chờ nguồn vốn làm kè chống sạt lở, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện sớm có chủ trương nắn dòng chảy để dòng chảy không chảy trực tiếp vào đất sản xuất của người dân.</p>	<p><b>Câu 18. Cử tri thôn 2 và thôn 3 kiến nghị:</b> Trong những năm qua do ảnh hưởng của những trận mưa lớn dẫn đến nước từ đầu nguồn đổ về dòng suối Đăk Xiêr gây xói lở ăn sâu vào cánh đồng ruộng thuộc các thôn các thôn 1, 2, 3 và diện tích đất này mất dần qua các năm. Để giữ vững diện đất trên và chống xói lở ăn sâu, trong thời gian chờ nguồn vốn làm kè chống sạt lở, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện sớm có chủ trương nắn dòng chảy để dòng chảy không chảy trực tiếp vào đất sản xuất của người dân.</p>

